



ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๕ อัตรา และประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ และการกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ โดยได้ดำเนินการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โดยไม่เรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
๑	นางสาวชนิดาภา ทองดี
๒	นางสาวหทัยภัทร หล่อประดิษฐ์
๓	นายธนธรณ์ วราเอกศิริ
๔	นายชญานนท์ สักลอ
๕	นางสาวดาณินทร์ ทรัพย์วัฒนกุล

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ทราบ ดังนี้

๑. ให้ผู้มีรายชื่อได้รับการเรียกบรรจุดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ คือ

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุในตำแหน่งที่สอบได้

(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการในวันและเวลาที่กำหนด

๒. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ก็ไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ หรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

๓. ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมารายงานตัว ณ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ชั้น ๒๔ อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตชั้นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเบญจพล นาคประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ